



## ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย จำนวน ๘๒ รายการ ดังแนบ
๒. ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินทันที ภายในวันที่ซื้อ
๓. การชำระเงินจะต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
๔. มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายในครั้งนี้ได้ หากเห็นว่าราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอซื้อนั้นไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้ซื้อจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๑๗๖๐๐ ต่อภายใน ๑๑๑๙

สามารถดูครุภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

๖. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเริ่มประมูลขายเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

๗. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑๑,๓๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะพิจารณาราคาที่เสนอสูงสุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในแต่ละรายการ

๘. เมื่อชำระเงินครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ซื้อจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ได้ตกลงซื้อออกจากมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน

๙. หากไม่ขนย้ายครุภัณฑ์ทั้งหมดออกภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะริบครุภัณฑ์ที่เหลือไปดำเนินการขายทอดตลาดใหม่อีก โดยไม่มีการผ่อนปรน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รายการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	สาเหตุ
1	โทรศัพท์ galaxy note3 4g lte	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
2	โทรศัพท์	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
3	โทรศัพท์	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
4	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
5	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
6	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
7	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
8	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
9	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
10	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
11	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
12	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
13	เก้าอี้ บุปพวงน้ำ+ผ้าคลุม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
14	โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samaung Gala1y note4	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
15	โทรทัศน์ ยี่ห้อ Samsung ขนาด 40 นิ้ว	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
16	Note Book Acer	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
17	เครื่องทำน้ำเย็น	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
18	ฉากกันห้อง / ผนังประเภทต่างๆ	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้

19	เครื่องพิมพ์ (Printer)	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
20	ไมโครโฟนไร้สาย TOA รุ่น WT-5810-c04EA	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
21	ไมโครโฟนไร้สาย TOA รุ่น WT-5810-c04EA	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
22	ไมโครโฟนไร้สาย	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
23	เครื่องโปรเจกเตอร์ panasonic รุ่น PT-LB20EA	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
24	กล้องถ่ายรูป Digital sony	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
25	จอคอมพิวเตอร์ HP	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
26	คอมพิวเตอร์ HP Pavilion	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
27	เก้าอี้เหล็กบุนวม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
28	เก้าอี้เหล็กบุนวม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
29	เก้าอี้เหล็กบุนวม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
30	เก้าอี้เหล็กบุนวม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
31	เก้าอี้เหล็กบุนวม	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
32	เก้าอี้ขาเหล็กสีน้ำเงิน	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
33	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
34	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
35	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
36	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
37	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
38	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
39	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
40	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้



41	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
42	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
43	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
44	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
45	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
46	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
47	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
48	เก้าอี้แลคเซอร์ขาเหล็กที่นั่งไม้	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
49	เครื่องปรับอากาศ Engineer	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
50	เครื่องปรับอากาศ YORK	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
51	เครื่องปรับอากาศ YORK	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
52	เครื่องปรับอากาศ Eminent	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
53	เก้าอี้สำนักงาน	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
54	เก้าอี้สำนักงาน	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
55	เก้าอี้สำนักงาน	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
56	เก้าอี้สำนักงาน	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
57	เก้าอี้สำนักงาน	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
58	printer samsung ML-1860	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
59	printer HP P1102	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
60	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Acer veriton	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
61	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Acer veriton	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
62	เครื่องสำรองไฟ APC	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้